

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่
อำเภอหนองไผ่ และอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

เนื่องด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลภายในท้องที่ โดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ มาตรา ๖ และมาตรา ๒๘ ดังต่อไปนี้

อำเภอหนองไผ่

ตั้งตำบลบ่อไทย ในท้องที่อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยให้มีเขตการปกครอง รวม ๖ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑ โอนจากหมู่ที่ ๑๔ ตำบลท่าแดง

หมู่ที่ ๒ โอนจากหมู่ที่ ๑๕ ตำบลท่าแดง

หมู่ที่ ๓ โอนจากหมู่ที่ ๘ ตำบลท่าแดง

หมู่ที่ ๔ โอนจากหมู่ที่ ๑๘ ตำบลท่าแดง

หมู่ที่ ๕ โอนจากหมู่ที่ ๕ ตำบลท่าแดง

หมู่ที่ ๖ โอนจากหมู่ที่ ๑๘ ตำบลท่าแดง

และให้มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลตะแบะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยถือกึ่งกลางคลองหนองขาม

- ไปทางทิศตะวันออกถึงคลองชัยพญา จากคลองชัยพญาถึงดงต้อ จากดงต้อถึงคลองตีบเหนือ จากคลองตีบเหนือถึงสันเขาพญาฝ่อ เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศใต้** ติดต่อกับเขตตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยถือสันเขาพญาฝ่อไปทางทิศตะวันตกถึงคลองร่องเคาะ จากคลองร่องเคาะถึงหนองข้างตาย จากหนองข้างตายถึงลำน้ำแควป่าสัก เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันออก** ติดต่อกับเขตตำบลถ้ำวัวแดง กิ่งอำเภอหนองบัวแดง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยถือสันเขาพญาฝ่อ เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันตก** ติดต่อกับเขตตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยถือกึ่งกลางลำน้ำแควป่าสัก เป็นแนวแบ่งเขต
- ให้ตำบลท่าแดง** (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้
- ทิศเหนือ** ติดต่อกับเขตตำบลบ่อไทย อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยถือสันเขาพญาฝ่อไปทางทิศตะวันตกถึงคลองร่องเคาะ จากคลองร่องเคาะถึงหนองข้างตาย จากหนองข้างตายถึงลำน้ำแควป่าสัก เป็นแนวแบ่งเขต

- ทิศใต้** ติดต่อกับเขตตำบลกันจู อำเภอหนองไผ่ จังหวัด เพชรบูรณ์ โดยถือกึ่งกลางหนองตากอง หนอง กาสลัก ถึงลำน้ำแควป่าสักตอนวังสิบสี่ เป็น แนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันออก** ติดต่อกับเขตตำบลถ้ำวัวแดง กิ่งอำเภอหนอง บัวแดง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดย ถือสันเขาพญาฝ่อ เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันตก** ติดต่อกับเขตตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่ จังหวัด เพชรบูรณ์ โดยถือกึ่งกลางลำน้ำแควป่าสัก เป็น แนวแบ่งเขต

ตั้งตำบลชำส้มทอด ในท้องที่อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยให้มีเขตการปกครองรวม ๒๓ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๑๔	ตำบลบ้านโกชน์
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๑๕	ตำบลบ้านโกชน์
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๑๖	ตำบลบ้านโกชน์
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๔	ตำบลบ้านโกชน์
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๕	ตำบลบ้านโกชน์
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๑๗	ตำบลบ้านโกชน์
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๗	ตำบลบ้านโกชน์
หมู่ที่ ๘	โอนจากหมู่ที่ ๘	ตำบลบ้านโกชน์

เล่ม ๘๕ ตอนที่ ๒๘

ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๑๑

หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๑๘	ตำบลบ้านโกชน์
หมู่ที่ ๑๐	โอนจากหมู่ที่ ๒๒	ตำบลบ้านโกชน์
หมู่ที่ ๑๑	โอนจากหมู่ที่ ๒๓	ตำบลบ้านโกชน์
หมู่ที่ ๑๒	โอนจากหมู่ที่ ๒๔	ตำบลบ้านโกชน์
หมู่ที่ ๑๓	โอนจากหมู่ที่ ๒๕	ตำบลบ้านโกชน์
หมู่ที่ ๑๔	โอนจากหมู่ที่ ๒๖	ตำบลบ้านโกชน์
หมู่ที่ ๑๕	โอนจากหมู่ที่ ๒๗	ตำบลบ้านโกชน์
หมู่ที่ ๑๖	โอนจากหมู่ที่ ๒๘	ตำบลบ้านโกชน์
หมู่ที่ ๑๗	โอนจากหมู่ที่ ๒๙	ตำบลบ้านโกชน์
หมู่ที่ ๑๘	โอนจากหมู่ที่ ๓๐	ตำบลบ้านโกชน์
หมู่ที่ ๑๙	โอนจากหมู่ที่ ๓๑	ตำบลบ้านโกชน์
หมู่ที่ ๒๐	โอนจากหมู่ที่ ๓๒	ตำบลบ้านโกชน์
หมู่ที่ ๒๑	โอนจากหมู่ที่ ๓๓	ตำบลบ้านโกชน์
หมู่ที่ ๒๒	โอนจากหมู่ที่ ๓๔	ตำบลบ้านโกชน์
หมู่ที่ ๒๓	โอนจากหมู่ที่ ๓๕	ตำบลบ้านโกชน์

และให้มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลบ้านโกชน์ อำเภอหนองไผ่
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยตั้งกึ่งกลางบึงตะแบก คลอง
ไม้แดง และสันเขาลำตะคร้อ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยถือกึ่งกลางคลองลำจันทน์ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลกันจุก อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยถือกึ่งกลางลำน้ำแควป่าสัก เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลโลกเคือ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยถือแนวแบ่งเขตระหว่างจังหวัดเพชรบูรณ์กับจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีสันเขาโลมนาง สันเขาชายแก่และหลักหิน เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลบ้านโกชน์ (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขต

ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลคลองทูล อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยถือกึ่งกลางคลองลำตะเคียน เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลรั้วสมอทอด อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยถือกึ่งกลางบึงตะแบกคลองไม้แดง และสันเขาลำตะคร้อ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลกันจูล อำเภอนองไม้ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยถือกึ่งกลางลำน้ำแควป่าสัก เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลช้างฟูบ อำเภอไพศาลี และตำบลธารทหาร อำเภอนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยถือสันเขาชายแก่ และหลักหินตามแนวแบ่งเขตระหว่างจังหวัดเพชรบูรณ์กับจังหวัดนครสวรรค์ เป็นแนวแบ่งเขต

อำเภอวิเชียรบุรี

ตั้งตำบลโลกปรัง ในท้องที่อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยให้มีเขตการปกครองรวม ๑๒ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๑๓	ตำบลท่าโรง
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๑๔	ตำบลท่าโรง
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๑๕	ตำบลท่าโรง
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๑๖	ตำบลท่าโรง
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๑๗	ตำบลท่าโรง
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๑๘	ตำบลท่าโรง
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๑๙	ตำบลท่าโรง
หมู่ที่ ๘	โอนจากหมู่ที่ ๒๐	ตำบลท่าโรง
หมู่ที่ ๙	โอนจากหมู่ที่ ๖	ตำบลท่าโรง

เล่ม ๘๕ ตอนที่ ๒๘

ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๑๑

หมู่ที่ ๑๐ โอนจากหมู่ที่ ๘ ตำบลท่าโรง

หมู่ที่ ๑๑ โอนจากหมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าโรง

หมู่ที่ ๑๒ โอนจากหมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่าโรง

และให้มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลกันจุก อำเภอหนองไผ่ จังหวัด เพชรบูรณ์ โดยตั้งกึ่งกลางลำคลองวัดกระโจม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นแนวแบ่ง เขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัด เพชรบูรณ์ โดยตั้งกึ่งกลางลำคลองห้วยเรียง เป็น แนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยตั้งกึ่งกลางลำคลองห้วยเรียง เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยตั้งกึ่งกลางลำน้ำสัก เป็น แนวแบ่งเขต

ให้ตำบลท่าโรง (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลโคกปรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยตั้งกึ่งกลางลำคลองห้วยเรียง เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยถือกึ่งกลางลำคลองประตูไปทางทิศตะวันออกจดลำคลองห้วยไพร เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยถือกึ่งกลางลำคลองห้วยเรียงตั้งไปทางใต้จดลำคลองห้วยไพร และถือกึ่งกลางลำคลองห้วยไพร เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยถือกึ่งกลางลำน้ำสัก เป็นแนวแบ่งเขต

ตั้งตำบลสระประตู ในท้องที่อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยให้มีเขตการปกครองรวม ๘ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑ โอนจากหมู่ที่ ๑ ตำบลสามแยก

หมู่ที่ ๒ โอนจากหมู่ที่ ๘ ตำบลสามแยก

หมู่ที่ ๓ โอนจากหมู่ที่ ๒๖ ตำบลสามแยก

หมู่ที่ ๔ โอนจากหมู่ที่ ๑๓ ตำบลสามแยก

หมู่ที่ ๕ โอนจากหมู่ที่ ๑๕ ตำบลสามแยก

หมู่ที่ ๖ โอนจากหมู่ที่ ๒๐ ตำบลสามแยก

หมู่ที่ ๑ โอนจากหมู่ที่ ๒๑ ตำบลสามแยก

หมู่ที่ ๘ โอนจากหมู่ที่ ๕ ตำบลสามแยก

และให้มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยถือกึ่งกลางลำคลองตะกุดเสือบอง เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลพุดเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยถือสันเขาดิน และกึ่งกลางหนองยาง เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยถือกึ่งกลางลำน้ำสัก เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลห้วยสมบูรณ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยถือสันเขาทางตาบือ เป็นแนวแบ่งเขต

ตั้งตำบลห้วยสมบูรณ ในท้องที่อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยให้มีเขตการปกครอง รวม ๕ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑ โอนจากหมู่ที่ ๑๐ ตำบลสามแยก

หมู่ที่ ๒ โอนจากหมู่ที่ ๑๔ ตำบลสามแยก

หมู่ที่ ๓ โอนจากหมู่ที่ ๑๑ ตำบลสามแยก

หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๒๒	ตำบลสามแยก
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๒๓	ตำบลสามแยก
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๒๔	ตำบลสามแยก
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๒๕	ตำบลสามแยก
หมู่ที่ ๘	โอนจากหมู่ที่ ๔	ตำบลสามแยก
หมู่ที่ ๙	โอนจากหมู่ที่ ๑๑	ตำบลสามแยก

และให้มีอาณาเขตดังนี้

- ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลบ้านโคกชน อำเภอนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยถือกึ่งกลางลำคลองจันทน์ เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลพุดเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยถือกึ่งกลางลำคลองสะแก และลำคลองห้วยกระสังข์ เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลสามแยก และตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยถือสันเขา ยางตาบ้อและสันเขาขาด เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลโคกเค้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยถือสันเขาน้ำโจน เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลสามแยก (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลบ้านโคกชน อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยถือกึ่งกลางลำคลองลำจังหัน เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลสระประคู้ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยถือกึ่งกลางลำคลองตะกุดเสือบอง เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลโคกปรัง และตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยถือกึ่งกลางลำน้ำสัก เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลซับสมบุรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยถือสันเขาขาด เป็นแนวแบ่งเขต

ตั้งตำบลพุดาม ในท้องที่อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย

ให้มีเขตการปกครองรวม ๑๐ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑ โอนจากหมู่ที่ ๒ ตำบลพุดาม

หมู่ที่ ๒ โอนจากหมู่ที่ ๑๕ ตำบลพุดาม

หมู่ที่ ๓ โอนจากหมู่ที่ ๑๖ ตำบลพุดาม

หมู่ที่ ๔ โอนจากหมู่ที่ ๑๗ ตำบลพุดาม

หมู่ที่ ๕ โอนจากหมู่ที่ ๑๘ ตำบลพุดาม

หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๓	ตำบลพุดเตย
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๔	ตำบลพุดเตย
หมู่ที่ ๘	โอนจากหมู่ที่ ๑๕	ตำบลพุดเตย
หมู่ที่ ๙	โอนจากหมู่ที่ ๕	ตำบลพุดเตย
หมู่ที่ ๑๐	โอนจากหมู่ที่ ๒๑	ตำบลพุดเตย

และให้มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลพุดเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยถือกึ่งกลางลำห้วยกระสังข์ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลโคกสะอาด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยถือกึ่งกลางลำคลองตะคร้อ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยถือกึ่งกลางลำน้ำสัก เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลพุดเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยถือกึ่งกลางลำห้วยกระทิง เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลพุดเตย (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลสระประคู้และตำบลชัยสมบูรณณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยถือสัน

เขาดิน กิ่งกลางหนองยาง และเขตโรงเรียนบ้าน
พุดเตยด้านเหนือตรงไปทางทิศตะวันตกจดลำห้วย
กระสังข์ และถือกิ่งกลางลำห้วยกระสังข์กับกิ่ง
กลางลำห้วยสะแก เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้

ติดต่อกับเขตตำบลพุกาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยถือกิ่งกลางลำห้วยกระสังข์ตรงไป
ทางทิศตะวันตกสุดเขตบ้านหนองกระทุ่มด้านเหนือ
หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพุกามมีหลักไม้แก่นปักไว้ เป็น
แนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับเขตตำบลบ่อวัง และตำบลนาสนุ่น อำเภอ
วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยถือกิ่งกลาง
ลำน้ำสัก เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับเขตตำบลโคกเดื่อ และตำบลตะคร้อ
อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยถือกิ่งเขตตั้ง
แต่หัวเขาน้ำโจนด้านใต้ผ่านลำพาด ถือกิ่งกลางลำ
พาดไปทางใต้ผ่านเขาพยุหกรรม โดยถือกิ่งสันเขา
พยุหกรรมล่องไปทางใต้ จดหัวเขาพะเนงด้าน
เหนือ เป็นแนวแบ่งเขต

ตั้งตำบลโคกสะอาด ในท้องที่อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
โดยให้มีเขตการปกครองรวม ๑๐ หมู่บ้าน คือ

เล่ม ๔๕ ตอนที่ ๒๘

ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๑๑

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๖	ตำบลสระกรวด
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๒๑	ตำบลสระกรวด
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๑๒	ตำบลสระกรวด
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๒๕	ตำบลสระกรวด
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๑๓	ตำบลสระกรวด
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๓๐	ตำบลสระกรวด
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๒๒	ตำบลสระกรวด
หมู่ที่ ๘	โอนจากหมู่ที่ ๕	ตำบลสระกรวด
หมู่ที่ ๙	โอนจากหมู่ที่ ๒๗	ตำบลสระกรวด
หมู่ที่ ๑๐	โอนจากหมู่ที่ ๒๘	ตำบลสระกรวด

และให้มื่ออาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลพุดาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยตั้งกึ่งกลางลำคลองตะกร้อ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลสระกรวด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยตั้งกึ่งกลางลำห้วยอบุด เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลนาสนุ่น อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยตั้งกึ่งกลางลำน้ำสัก เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลพุดเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยถือสันเขาสมอรัตน์ เป็นแนวแบ่งเขต

ตั้งตำบลคลองกระจิง ในท้องที่อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยให้มีเขตการปกครอง รวม ๑๐ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๕	ตำบลศรีเทพ
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๑๓	ตำบลศรีเทพ
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๑๒	ตำบลศรีเทพ
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๗	ตำบลศรีเทพ
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๗	ตำบลสระกรวด
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๒๓	ตำบลสระกรวด
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๒๔	ตำบลสระกรวด
หมู่ที่ ๘	โอนจากหมู่ที่ ๒๕	ตำบลสระกรวด
หมู่ที่ ๙	โอนจากหมู่ที่ ๒๖	ตำบลสระกรวด
หมู่ที่ ๑๐	โอนจากหมู่ที่ ๘	ตำบลสระกรวด

และให้มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลสระกรวด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยถือกึ่งกลางลำคลองห้วยหวาย เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลรัชบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยถือกึ่งกลางลำคลองกระจิงตรง

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงถนนนครเสนีย์
ตรง ก.ม. ๑๑๗, ๕๐๐ แล้วตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียง
ถึงลำน้ำสักตรงปากห้วยพราก เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออกเฉียง ติดต่อกับเขตตำบลศรีเทพ อำเภอวิเชียรบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยถือกึ่งกลางลำน้ำสัก เป็น
แนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลสระโบสถ์ อำเภอโคกสำโรง
จังหวัดลพบุรี โดยถือสันเขาพะนาง และติดต่อกับ
เขตตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนคร
สวรรค์ โดยถือสันเขาพยุหกรรม เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลสระกรวด (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลโคกสะอาด อำเภอวิเชียรบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยถือกึ่งกลางลำน้ำห้วยอัป
เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลคลองกระจิง อำเภอวิเชียรบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยถือกึ่งกลางลำคลองห้วย
หวาย เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออกเฉียง ติดต่อกับเขตตำบลศรีเทพ อำเภอวิเชียรบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยถือกึ่งกลางลำน้ำสัก เป็น
แนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลตะกร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยถือสันเขาพยุหกรรมล่องไปทางใต้ และติดต่อด้านลมหาดโพธิ์ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยถือสันเขาพะเนง เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลศรีเทพ (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลนาสนุ่น อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยถือหลักไม้แก่นบักไว้ด้านใต้ของหนองบัว เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยถือกึ่งกลางลำห้วยพราก ตรงไปทางทิศตะวันออกจดเขาลวก และถือสันเขาลวก เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลนาขางลาด อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยถือสันเขาลวก สันเขาขุนวิชีวิต ช่องเขาสำราญ และสันเขาพังเหย เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลสระกรวด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยถือกึ่งกลางลำน้ำสัก เป็นแนวแบ่งเขต

เล่ม ๘๕ ตอนที่ ๒๘

ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๑๑

ซึ่งมีขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๑๑ เป็นต้นไป จึงขอประกาศมา
เพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๑

วิฑูร จักกะพาก

รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย